

ยุบ"บอร์ดกองทุนช.พ.ค."โอนให้สกสค.

■ นำเสนอเมื่อ 11 ต.ค. 2560

ยุบบอร์ดบริหารเงินกองทุนพิเศษ ช.พ.ค.โอนอำนาจให้บอร์ด สกสค.รับผิดชอบแทน "รมว.ศธ." เผยที่ผ่านมาไม่มีอำนาจตามกฎหมายรองรับ พรอหมหรือการคืนเงิน 1% ของธนาคารออมสิน ว่าจะไม่รับเข้ากองทุน ช.พ.ค. แต่จะส่งคืนให้แกครู คาคเริ่ม ม.ค.61

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติยกเลิกคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง ตามโครงการสวัสดิการเงินกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เนื่องจากได้มีกรวิเคราะหข้อมูลแล้วว่า กองทุน ช.พ.ค.ไม่ได้มีสถานะของการเป็นนิติบุคคล และอำนาจการใช้เงินจากกองทุนนี้ก็เป็นของ สกสค. ดังนั้นในฐานะของคณะกรรมการกองทุน ช.พ.ค.จึงต้องโดนยุบไปโดยปริยาย เพราะที่ผ่านมามีข้อบังคับในระเบียบสำนักงาน สกสค.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรรมการกองทุนฯ ให้อนุมัติทำธุรกรรมทางการเงินได้ แต่ในความเป็นจริงตามขอกฎหมายแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งต่อจากนี้ไปหน้าที่ของการดูแลกองทุน ช.พ.ค.จะมีคณะกรรมการ สกสค.เป็นผู้รับผิดชอบแทน

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือการคืนเงินร้อยละ 1 ที่ทางธนาคารออมสินจะจ่ายเงินเพื่อเข้ากองทุน ช.พ.ค. โดยคาดว่าจะตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป กองทุน ช.พ.ค.จะไม่รับเงินร้อยละ 1 นั้นแล้ว แต่เราจะนำเงินจำนวนนี้คืนให้แกครู ซึ่งมีเงื่อนไขการคืนว่าจะต้องเป็นครูที่มีประวัติการชำระหนี้ และมีการปรับโครงสร้างหนี้ที่ดี

ส่วนขั้นตอนและวิธีการ ธนาคารออมสินจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง เพราะเราเห็นว่าเงินในส่วนนี้เป็นเงินของครูมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีหนังสือร้องเรียนในประเด็นครูจำนวนมากที่อยู่ในโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. เมื่อเบี้ยประกันครบระยะเวลา 9 ปี ต้องจ่ายเบี้ยประกันค่อนข้างสูงมาก

"ผมได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินว่าจะมีเงื่อนไขประกันในรูปแบบใดบ้างที่ดีที่สุด เพื่อให้ครูเกิดความเป็นธรรม ส่วนเรื่องธนาคารออมสินยังหักเงินจากกองทุน ช.พ.ค.โดยพลการนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาขอตกลงใหม่กันอยู่" รมว.ศธ.กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 10 ตุลาคม 2560](#)